



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์ แนวหน้า ผู้จัดการรายวัน เว็บไซต์แนวหน้า workpointnews</p> <p>ไทยโพสต์</p> <p>ผู้จัดการรายวัน</p> <p>ข่าวสด</p>	<p>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว ในการประชุม ครม. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ข้าราชการ อาสาสมัคร ที่ช่วยกันดูแลสถานการณ์ฝุ่นละอองและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ และขอให้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่อไป นอกจากนี้ ก.การต่างประเทศ ได้ทำหนังสือถึงประเทศเพื่อนบ้านขอความร่วมมือในการดับไฟป่าตามแนวชายแดนด้วย</p> <p>นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ค่าฝุ่นละอองส่วนใหญ่ลดลง คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง-มีผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวว่า ในหลายพื้นที่เกิดจุดความร้อนลดลง ทุกหน่วยงานได้ช่วยกันฉีดน้ำทำความสะอาด ดูแลพื้นที่เซฟตี้โซน และแจกหน้ากากอนามัย แต่ยังมีประชาชนบางส่วนเผาป่า ดังนั้นต้องสร้างการรับรู้ซึ่งต้องใช้เวลาในสร้างความเข้าใจ</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพอากาศที่ 3 ส่วนหน้า รายงานว่า 9 จังหวัดภาคเหนือคุณภาพอากาศดีขึ้น จากระดับสีแดงมาอยู่ในสีเหลืองและสีส้ม เหลือ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ที่ค่า PM 2.5 สูงที่สุด 106 มคก./ลบ.ม.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำประชาชนใช้หลัก 3 ส. เพื่อปฐมพยาบาลทางใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองหมอกควัน ประกอบด้วย สอดส่องมองหาผู้ที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ใส่ใจรับฟัง เพื่อช่วยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึก คลายความทุกข์ในใจ และ ส่งต่อความช่วยเหลือสิ่งจำเป็นพื้นฐานให้กัน หากยังเครียดมาก วิตกกังวล นอนไม่หลับ สามารถโทร.ปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน สปริงนิวส์ เว็บไซต์สนุก</p> <p>มติชน</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีพิจารณาให้ปล่อยตัวอาจารย์ชัชชัชคราว ส่วนนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ขณะนี้ยังอยู่ในต่างประเทศ และจะเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ต่อไป เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีหมายเรียกหรือแจ้งข้อหาใดๆ คาดว่าวันนี้นายเดชาจะมีแถลงการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้</p> <p>นายศุภชัย ใจสมุทร รองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย นายบัณฑิต นิยมภา หรือลุงตู่ ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้กัญชาทางการแพทย์ เดินทางไปยังศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้กำลังใจนายพรชัย และกล่าวว่า หากพรรคภูมิใจไทยมีโอกาสเข้าไปในสภาหรือได้จัดตั้งรัฐบาล จะแก้กฎหมายให้ประชาชนมีโอกาสปลูกกัญชาอย่างเสรี พร้อมฝากถึงเจ้าหน้าที่รัฐ ให้ทบทวนการจับกุมมูลนิธิข้าวขวัญ และอยากให้เปลี่ยนมุมมองต่อกัญชาใหม่ที่ไม่ใช่ยาเสพติด เนื่องจากการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์นานแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว นายคมสัน โพธิ์คง อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า การเข้าตรวจค้นและจับกุมบุคคลในมูลนิธิข้าวขวัญ ที่ได้รับการนิรโทษในช่วง 90 วัน เป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นไปตามหลักการ หากเป็นการกระทำเพื่อกลั่นแกล้งให้บุคคลใดต้องรับผิดชอบทางอาญา หรือเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มผลประโยชน์ใด ๆ ในการมีสิทธิเหนือกัญชา เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระทำการต้องเตรียมตัวรับผลจากการกระทำด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถีหรือ ชีแจงว่า นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ อยู่ระหว่างทำเรื่องขออนุญาตครอบครองกัญชาทางการแพทย์ก่อนไปทำภารกิจที่ประเทศลาว จึงตั้งข้อสังเกตการว่าตำรวจและ อย. อาจไม่เข้าใจข้อกำหนดยาเสพติดว่าตั้งแต่ 19 ก.พ.- 19 พ.ค.อยู่ในช่วงนิรโทษกรรม ขณะที่ ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ อย. จะเป็นประธานแถลงข่าวประเด็นกัญชา ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อย.</p> <p>นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า รมว.สธ.ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาตั้งคณะทำงาน 4 ชุด ชุดที่ 1 เป็นส่วนของการพัฒนาสายพันธุ์ ชุดที่ 2 เรื่องสารสกัด ซึ่งทั้ง 2 ชุด อก.เป็นผู้รับผิดชอบ มีกรรมการจากทุกภาคส่วน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า</p>	<p>รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรมอื่น และมหาวิทยาลัย ชุดที่ 3 เรื่องการวิจัย เป็นของกรมการแพทย์ และชุดที่ 4 เรื่องของกฎหมาย ออ.รับผิดชอบ จนมีความชัดเจนในเรื่องของกฎหมาย และได้เริ่มปลูกกัญชาเมื่อช่วงเดือนก.พ.เป็นต้นแรกของประเทศไทยและอาเซียน ซึ่งการเข้าถึงยาเป็นพันธกิจของ อภ. ที่ต้องขยายยาในแบบที่ประชาชนรับได้และการนำมาทำยาต้องมีคุณภาพ โดยระยะยาวต้องแข่งขันในระดับสากลด้วย</p> <p>-เสนอข่าว นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ ก.อุตสาหกรรม ได้ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพกลุ่มกัญชาและสมุนไพร โดยมีนายจุลพงษ์ ทวีศรี ผู้ตรวจราชการ ก.อุตสาหกรรม เป็นประธาน เพื่อศึกษาขอบเขตการแปรรูปสารสกัดจากพืชกัญชาไปสู่อุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแพทย์ โดยในวันที่ 19 เม.ย. 2562 จะประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2</p>
<p>เดลินิวส์ คมชัดลึก สยามรัฐ แนวหน้า สวท. สำนักข่าวไทย ThaiPBS เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ กรมประชาสัมพันธ์ thaigov.go.th news1005 สยามรัฐเว็บไซต์ คมชัดลึก เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>อุบัติเหตุสงกรานต์ 2562</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ และนพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดบริการ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในรพ. 4 เส้นทางหลักการเดินทางช่วงสงกรานต์ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี ขอนแก่น สิงห์บุรี ปทุมธานี พิษณุโลกและอุดรธานี โดย สธ.ได้สั่งการให้นพ.สสจ.ทั่วประเทศเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข เป็นศูนย์สั่งการ ติดตามการดำเนินงานบูรณาการการทำงานกับศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เน้นในอำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูง 138 อำเภอ และให้รพ.โดยเฉพาะที่อยู่บนถนนสายหลัก เตรียมพร้อมห้องฉุกเฉิน จัดทีมแพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัด ไอซียู สำรองเตียง เลือด ออกซิเจน อุปกรณ์การแพทย์และรถพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ให้ร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานในพื้นที่ตั้งด่านควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 6 กล่าวว่า ช่วงสงกรานต์ 2561 เขตฯ 6 พบการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.78 บาทเจ็บเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.41 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ รถจักรยานยนต์ ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือเวลา 16.00-20.00 น. พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่พบว่ามาจากผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 77.03 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 82.48 และดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 25.68</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภินันท์ ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. นายพนพล สันติภาพกรณ กก.ผจก.บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จก. นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผอ.สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ พล.ต.ต.เอกรัตน์ ลิ้มสังกาศ ผบช.การศึกษา และ น.ส.รุจิเรข คุมไธสง ผู้ประสบเหตุ ร่วมแถลงข่าว สงกรานต์ดื่มไม่ขับ ไปกลับปลอดภัย 62 เพื่อสร้างความตระหนักขับซ้ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ชวนดื่มไม่ขับ ลดความเร็ว ลดความสูญเสียอันมาจากอุบัติเหตุทางถนนที่ป้องกันได้</p> <p>ขณะที่ สสส. ร่วมกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กรมกิจการสตรีฯ พม. และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดแถลงข่าว "สงกรานต์ปลอดภัย ปลอดภัย เคารพสิทธิ" พร้อมปล่อยขบวนสามล้อประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนประชาชนเล่นน้ำพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัยเคารพสิทธิ เล่นน้ำแบบวิถีไทยด้วยความเรียบร้อย ไม่ลามกหรือล่อลวงละเมิดทางเพศ</p>
<p>สำนักข่าวอิศรา</p>	<p>18 หน่วยงานคดีทุจริต</p> <p>-เสนอข่าว จากรายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต ปีงบประมาณ 2561 รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย.2561 ของสำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี พบว่า มีจำนวนเรื่องอยู่ระหว่างดำเนินการ 2,975 เรื่อง รวมวงเงิน 1.4 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ การทุจริตยกยอกเงิน/ทรัพย์สินราชการ 1,572 เรื่อง การทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง 703 เรื่อง การปฏิบัติผิดระเบียบ 621 เรื่อง การทุจริตน้ำมันเชื้อเพลิง 21 เรื่อง เบิกค่ารักษาพยาบาลเท็จ 9 เรื่อง และเบิกค่าเช่าบ้านเท็จ 39 เรื่อง โดยเรื่องการทุจริตยกยอกเงิน/ทรัพย์สินราชการ มี 18 หน่วยงาน มากที่สุดคือ ก.พาณิชย์ 9 เรื่อง วงเงิน 4 พันล้านบาท ส่วนสธ.อยู่ลำดับที่ 11 จำนวน 34 เรื่อง วงเงิน 54 ล้านบาท</p>
<p>มติชน</p>	<p>ช่วยเหลือนักศึกษาชายแดนใต้</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.สิทธิ ไซยงูวดี ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จ.ชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562-2566 วงเงินงบประมาณ 41.70 ล้านบาท โดยคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของรัฐ 9 แห่ง ปีละ 44 คน และมอบเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาปีละ 44 ทุน แบ่งเป็น สาขาวิทยาศาสตร์ 27 ทุน สาขาสังคมศาสตร์ 17 ทุน นอกจากนี้ จะมีการสงวนอัตราการศึกษาเข้ารับราชการในก.มหาดไทย ก.ศึกษาธิการ ก.สาธารณสุข</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และก.เกษตรฯ กระทรวงละ 4 อัตรา และส่วนราชการอื่นๆ สแกนอัตราอย่างน้อยกระทรวงละ 1 อัตรา
<p>มติชน เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ thebangkokinsight เว็บไซต์มติชน ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ สำนักข่าวอิศรา เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ สำนักข่าวไทย</p>	<p>โรคคหิวแอฟริกาในสุกร</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อิทธิชัย ไชยวุฒิ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.ได้อนุมัติแผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคคหิวแอฟริกาในสุกรของประเทศไทยให้เป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจากการระบาดขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องรวม 17 ประเทศ โดยทวีปเอเชียมีการระบาดในจีน มองโกเลีย และเวียดนาม แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ส่วน คือ 1.โครงการบริหารจัดการและขับเคลื่อนมาตรการ โดยจัดให้มีคกก.อำนวยการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคคหิวแอฟริกาในสุกรแห่งชาติ มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ปลัด ก.เกษตรฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 2.แผนการดำเนินงานแบ่งเป็น ระยะก่อนเผชิญเหตุการณ์ระบาด ระยะเผชิญเหตุการณ์ระบาด และระยะภายหลังเผชิญเหตุการณ์ระบาด และแผนใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน งบประมาณในการเฝ้าระวังวงเงิน 148 ล้านบาทเศษ และย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการระบาดของโรคคหิวแอฟริกาในสุกรไปสู่คน</p>
<p>สวท. เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวธรรมชัย วัฒนาธิบดีเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สภาพอากาศร้อนอบอ้าวอาจทำให้สัตว์หงุดหงิดได้ง่าย ขอให้ประชาชนระมัดระวังตนเอง และบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ถูกสัตว์กัดหรือข่วน ในปี 2562 แม้วังยังไม่พบผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้า แต่พบสุนัขบ้าจำนวนมากกระจายในหลายพื้นที่ สำหรับปัญหาสุนัขกัดคน ตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค. 2562 พบเกือบ 80,000 คน ในจำนวนนี้ ร้อยละ 30 เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โรคพิษสุนัขบ้าสามารถป้องกันได้โดย 1.หลีกเลี่ยงการสัมผัสสุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีน และควรรนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี 2.รู้จักวิธีป้องกันไม่ให้สุนัขกัดหรือทำร้ายด้วยการยึดหลัก “คาถา 5 ย.” ดังนี้ อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าแยก อย่าหยิบ และอย่ายุ่ง 3.หากถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน ให้รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาด และสบู่ ใส่ยาฆ่าเชื้อหรือเบตาดีน จากนั้นไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้กักสุนัข-แมว 10 วัน เพื่อสังเกตอาการ หากสัตว์ตายให้รีบแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อส่งตรวจหาโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ที่สำคัญเมื่อได้รับการฉีดวัคซีนแล้วควรฉีดวัคซีนตามแพทย์นัดและครบชุด</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>โรคหลอดเลือดสมอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูมีความสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองกลับมาดำเนินชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด โดยหลักสำคัญในการฟื้นฟูคือ การให้ผู้ป่วยฝึกการใช้งานซ้ำๆ บ่อยๆ ในรูปแบบเดิมๆ เพื่อให้เซลล์ประสาทสมองที่ยังเหลืออยู่ได้เรียนรู้และจดจำ</p> <p>พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองประกอบด้วย การป้องกันเฝ้าระวัง รักษาความเจ็บป่วยและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น ชดเชยและปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับความพิการที่เหลืออยู่ รูปแบบการบำบัดฟื้นฟูพิจารณาตามการสูญเสียสมรรถภาพด้านต่างๆ ในผู้ป่วยแต่ละราย ประกอบด้วย การทำกายภาพบำบัด การทำกิจกรรมบำบัดเพื่อกระตุ้นการทำงานของส่วนต่างๆ ในร่างกาย</p>
<p>ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>เตือนภัยยาไอซ์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การใช้ยาเสพติดทำให้เกิดอาการทางจิตประสาท เห็นภาพหลอน เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงเกิดปัญหาที่สำคัญในช่องปากคือ ปัญหาฟันผุอย่างถาวร หรือ METH MOUTH ซึ่งจะลุกลามไปทั่วทั้งปาก ฟันจะผุกลายเป็นสีดำหรือเปลี่ยนสี และหลุดร่วงไป</p> <p>นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า ปัญหาฟันผุดังกล่าวพบได้ในผู้ที่เสพยาบ้าและยาไอซ์เป็นประจำในระยะเวลาเพียงไม่นาน โดยฤทธิ์ของยาจะกระตุ้นประสาทส่วนกลาง ทำให้ปากแห้ง ซึ่งเป็นผลมาจากน้ำลายไหลน้อยลง การทำหน้าที่ของน้ำลายในการลดความเป็นกรดในช่องปากลดประสิทธิภาพลง เกิดฟันผุมากขึ้น ซึ่งฤทธิ์ของยายังทำให้ผู้เสพยาบ้าหรือผู้ติดยาเสพติดมีอาการปวดฟันหรือเจ็บเหงือกตลอดเวลา และมักจะแปรงฟันด้วยความรุนแรง ส่งผลให้คอพอกฟันสึกและเหงือกอักเสบ รวมทั้งมีพฤติกรรมละเลยการทำความสะอาดช่องปากและฟัน หากประสบปัญหาด้านยาเสพติดสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือเข้ารับการรักษาที่สถาบันฯ และรพ.ธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง</p>
	ตรวจสอบรื้อขนาดเดือน

สื่อ	ประเด็นข่าว
ช่อง New18 เว็บ newtv เว็บเดลินิวส์	-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สั่งการให้ สบส.เขต 6 จ.ชลบุรี ตรวจสอบร้านนวดย่านพิทยากลาง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังนักท่องเที่ยวชาวสเปนเข้าไปรับบริการนวดน้ำมันและเสียชีวิตขณะรับบริการ โดยจากการตรวจสอบพบว่ายังไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เท่ากับเป็นร้านนวดเถื่อน ส่วนพนักงานรายที่เป็นผู้นวดให้ชาวสเปนไม่มีใบรับรองการขึ้นทะเบียน สสจ.ชลบุรีจะดำเนินการตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 มาตรา 41 ต่อไป
มติชน ไทยรัฐ สยามรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์มติชน	เตือนบริโภคเครื่องดื่มรสหวาน -เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หากดื่มน้ำหวานและน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลสูงในปริมาณที่มากเกินไปจะทำให้ร่างกายเผาผลาญและนำไปใช้ไม่หมดเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้อ้วน และเป็นสาเหตุให้ร่างกายหลังอินซูลินมากเกินไป ส่งผลให้ในระยะยาวร่างกายจะผลิตอินซูลินน้อยลง เกิดโรคเบาหวานและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามมา สำหรับน้ำอัดลมที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล จะกระตุ้นกลไกการทำงานของสมองให้รับรู้ถึงความหวาน ส่งผลให้ร่างกายต้องการน้ำตาลมากขึ้น ร่างกายหิวง่ายขึ้นและกินมากกว่าปกติ 30% จึงควรกินหวานให้น้อยลงหรือสั่งหวานน้อยเป็นประจำให้ติดเป็นนิสัย พญ.สายพิณ โชติวิเชียร ผอ.สำนักโภชนาการ กล่าวว่า แม้น้ำอัดลมจะมีสูตรไม่มีน้ำตาลโดยใส่น้ำตาลเทียมแทน แต่ยังมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เกิดอาการแน่นท้อง ท้องอืดจุกเสียดได้
มติชน	สมุนไพรคลายร้อน -เสนอข่าว น.ส.เบญจวรรณ หมายมั่น แพทย์แผนไทยประยุกต์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร แนะนำสมุนไพรคลายร้อน 1. บัวบก แก้อ่อนในกระหายน้ำ แก้อาเจียน มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ การช้ำบวม สามารถรับประทานเป็นน้ำคั้น ใบบวบกดหรือเป็นผักแกล้มในมื้ออาหาร รวมถึงรูปแบบแคปซูล 2.รางจืด สรรพคุณลดอาการแพ้ การอักเสบ ใช้กินแก้ใช้ร้อนใน ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก 3.ฟ้าทลายโจร แก้ไข้ เจ็บคอ รักษาอาการท้องเสียไม่ติดเชื้อ ซึ่งมักพบได้บ่อยในช่วงหน้าร้อน 4.ผักเป็ดใหญ่ ใช้แก้ใช้ร้อนใน ใช้กิน ใช้ภายนอก รักษาผื่นคัน โรคผิวหนัง อาการแสบแดงผิวหนังภายนอก โดยมูลนิธิรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางด้วย
กรุงเทพธุรกิจ ผจก.ออนไลน์	รพ.แสงอาทิตย์แห่งแรก -เสนอข่าว รพ.แก่งคอย จ.สระบุรี เป็น รพ.แสงอาทิตย์แห่งแรกจากการระดมผ่านกองทุนแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือของ 15 เครือข่ายที่มีเป้าหมายระดมทุนจากประชาชนทั่วประเทศ ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์บนหลังคาให้รพ.รัฐ 7 แห่ง ภายในปี 2562 โดย พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม จ.อุบลราชธานี ประธานกองทุนแสงอาทิตย์ กล่าวว่า กองทุนฯ มียอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,837,151.72 บาท ทำให้สามารถติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับรพ.แก่งคอยได้เป็นแห่งแรก ใช้พื้นที่ประมาณ 240 ตร.ม. ของหลังคาอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีกำลังผลิต 33.75 กิโลวัตต์ ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ปีละ 217,000 บาท ระยะเวลาคืนทุน 4 ปี รวมค่าไฟฟ้าที่จะประหยัดได้ราว 5,425,000 บาท ด้าน นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร ผอ.รพ.แก่งคอย กล่าวว่า เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้บุคลากร ประชาชน และชุมชน ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของพลังงานแสงอาทิตย์ จากนั้นจะเดินหน้าทางงบประมาณเพื่อติดตั้งเพิ่มเติมให้ได้อย่างน้อย 100 กิโลวัตต์
กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก	ปัญหาวัณโรค -เสนอบทความว่า องค์การอนามัยโลก ระบุประเทศไทยติดอันดับ 14 ของโลก ที่มีปัญหาวัณโรคสูงสุด โดยในปี 2561 มีอัตรา 156 ต่อแสนประชากร คาดว่าจะมีผู้ป่วยใหม่และกลับมาเป็นซ้ำกว่า 1.08 แสนราย/ปี ขณะที่ความสำเร็จในการรักษามีเพียง 80-85% เท่านั้น ดังนั้นภาครัฐ เอกชน และประชาชน ควรสร้างความเข้าใจ รู้เร็ว รักษาทัน และต้องกินยาต่อเนื่อง
ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ ฮอตไลน์	ระบบ Pathum Thani TOT Help Call Center -เสนอบทความ ทีโอที ผจก.ปทุมธานี สสจ.ปทุมธานี และ 4 มูลนิธิ ลงนาม MOU ระบบ Pathum Thani TOT Help Call Center สายตรงจังหวัดปทุมธานี เพื่อรับแจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง โดยเมื่อใช้ทั้งเบอร์บ้านหรือเบอร์มือถือที่ขึ้นทะเบียนไว้ โทร.เข้าระบบ จะมีการส่งต่อข้อมูลสุขภาพและพิกัดดาวเทียมของบ้านพัก ให้ทีมรถกู้ชีพออกไปรับผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว
	แอปฯ สูงวัย Fighting

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ คอลัมน์ ชีวิตดิจิทัล	-เสนอบทความแนะนำแอปพลิเคชัน สูงวัย Fighting พัฒนาโดยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ สวทช. โดยใช้แบบประเมินของสธ.จำแนกกลุ่มผู้สูงอายุ ใช้ระบบพาทีโกช่วยแปลงเสียงเป็นข้อความรองรับภาษาไทยและอังกฤษ ทำให้รู้ว่าผู้สูงอายุจัดอยู่กลุ่มติดสังคมหรือกลุ่มติดบ้าน และอยู่ระหว่างการพัฒนาร่วมกับแพทย์ รพ.รามธิบดี